



ประกาศเทศบาลตำบลท่าสัก

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เทศบาลตำบลท่าสัก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสัก) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสัก ระหว่างเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 64 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559 จำนวน 104 วันทำการ จำนวน 6,656 ชุด โดยผู้รับจ้างจะต้องเตรียม วัสดุอุปกรณ์การประกอบอาหารมาประกอบอาหาร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสัก และทำอาหารปรุงสำเร็จพร้อมเด็กรับประทาน โดยอาหารนั้นต้องมีประโยชน์ทางโภชนาการ มีสารอาหารครบ 5 หมู่ ไม่ใส่สารปรุงแต่ง เช่น สี ผงชูรส สารกันบูดฯ ไม่เป็นของดอง และไม่ใช่อาหารรสจัด ในแต่ละวันจะต้องมีรายการอาหาร ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา

ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ อัตราชุดละ 20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 133,120 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตาม ระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลท่าสัก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนด....

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ ~~๑๒~~ ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ยื่นซองทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ ส่งมายังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก กองการศึกษา เลขที่ 9/9 หมู่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53220 ถึงเทศบาล ก่อนวันสอบราคาโดยเทศบาลถือวันและเวลาเทศบาลลงรับจากไปรษณีย์เป็นวันและเวลารับซอง โดยระบุไว้ หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2559" และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ~~๑๒~~ ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 1๕.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอพิชัย

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าสัก ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ ~~๑๒~~ ตุลาคม 2558 หรือสอบถาม ทางโทรศัพท์ หมายเลข 055-496009 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 1๒ เดือน ตุลาคม 2558



(นายยิ่งใหญ่ อายะนันท์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสัก